

# 7 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH DI SẢN VĂN HÓA

Lời Tòà soạn: Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Lê Doãn Hợp đã đến dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật di sản văn hóa và Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2006, do Cục Di sản văn hóa tổ chức, tại Hà Nội. Bộ trưởng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị - Tập huấn, trong đó chỉ rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Di sản văn hóa cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Nhân dịp đón Xuân Đinh Hợi - 2007, Tạp chí Di sản văn hóa trân trọng giới thiệu tóm tắt 7 nhiệm vụ mà Bộ trưởng đã giao cho ngành, xem đó như ý kiến chỉ đạo và lời Chúc mừng năm mới của Bộ trưởng.

1 - Nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành và của toàn xã hội về vị trí, vai trò và định hướng phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong tiến trình đổi mới chiều sâu và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

2 - Xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức có hiệu quả việc kiểm kê toàn bộ di sản văn hóa của đất nước, cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặt cơ sở cho việc tôn vinh, phát huy tốt nhất kho tàng di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế bền vững.

3 - Tập trung xây dựng và triển khai tốt nhất quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, trước mắt và lâu dài.

4 - Tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong quá trình lựa chọn các di sản văn hóa tiêu biểu của đất nước để lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới.

5 - Tham mưu cho Bộ và Chính phủ tập trung đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu, với tầm nhìn: Công trình văn hóa hôm nay - Di sản văn hóa trong tương lai. Với ngành Di sản văn hóa, công trình tiêu biểu trước mắt là: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

6 - Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và củng cố đội ngũ những người làm công tác di sản văn hóa; trọng tâm là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và chuyên gia tiêu biểu, đầu đàn, xứng tầm thời đại.

7 - Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên lĩnh vực di sản văn hóa.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN  
Lê Doãn Hợp